



ประกาศเทศบาลตำบลคลองปราบ

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก Box Culverts

หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยเทศบาลตำบลคลองปราบ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก Box Culverts บริเวณถ้ำพระ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง โดยก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑ ช่องทาง กว้าง ๓.๖๐ เมตร สูง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบรูปรายการตามที่เทศบาลตำบลคลองปราบกำหนด

โดยกำหนดราคากลางคือ ๖๓๐,๐๐๐.- บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กันกับงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งเป็นผลงานของทางราชการในสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐% และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลเชื่อถือ

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อแจ้งเวียนเป็นผู้ทำงานของทางราชการรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอการรายอื่นที่เข้ามาเสนอราคา ให้แก่เทศบาลตำบลคลองปราบ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นทางการในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลคลองปราบ ต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำ และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้

๕.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้ามาเป็นคู่สัญญา กับต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายการรับจ่าย หรือแสดงบัญชีรายการรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๕.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลคลองปราบ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์(e- Government Procurement : e- GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)

๕.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลคลองปราบ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนนิติสัมพันธ์ กับนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายการรับจ่าย หรือแสดงบัญชีรายการรับจ่ายไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่นิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายการรับจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว

/กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง...

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ น.ถึง ๑๔.๓๐ น. ไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยประสานกับพนักงานที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบล คลองปราบ ให้มาพร้อมกัน ณ เทศบาลตำบลคลองปราบ สำหรับผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ยื่นขอสอบราคา ที่ได้ทราบถึงสภาพพื้นที่สถานที่ก่อสร้างตลอดจนปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ หากมีปัญหา หรืออุปสรรคในขณะทำการก่อสร้าง ในกรณีนี้ จะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบเทศบาลไม่ได้

กำหนดยื่นขอสอบราคา ในวันที่ ๑ - ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลคลองปราบ และในวันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/จ้างที่ทำการปกครองอำเภอบ้านนาสาร(ห้องถิ่นอำเภอ) และกำหนดเปิดขอสอบราคา ในวันศุกร์ที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/จ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านนาสาร (ห้องท้องถิ่นอำเภอ ชั้น ๒)

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๑,๒๐๐.- บาท

ได้ที่ : กองคลังเทศบาลตำบลคลองปราบ ระหว่างวันที่ ๑- ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐- ๗๗๓๔- ๔๑๑๗ ในวัน และเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายสุกิจจา สติตเสถียร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองปราบ